

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามลำดับหัวข้อ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. สมมุติฐานการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผลการวิจัย
5. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ เกี่ยวกับ โรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ เกี่ยวกับ โรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และ จำปาสัก ระหว่างกลุ่มอายุ เพศ และระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กรรมกร โรงงานใน 85 โรงงาน ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก ต่อการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์ ของโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน สหพันธ์กรรมบาลลาว

สมมุติฐานการวิจัย

1. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกรรมกร โรงงานใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาสัก อยู่ในระดับดี
2. เจตคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกรรมกร โรงงานใน 85 โรงงาน ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก อยู่ในระดับดี
3. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

4. ความรู้ เจตคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ของกรรมกรโรงงานใน 85 โรงงาน ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเพศ อายุ และระดับการศึกษา

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก โดยเก็บข้อมูลทั้งหมด 397 คน ระหว่าง 1/11/2550 ถึง 30/11/2550 การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งคุณภาพของเครื่องมือผู้ศึกษานำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่านพิจารณาตรวจสอบ แล้วนำไปปรับปรุงและทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มกรรมกรที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน แล้วนำแบบทดสอบความรู้หาค่าความเชื่อมั่นได้ผลเป็นที่เชื่อถือได้มีสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.76 นำแบบสอบถามเจตคติหาค่าความเชื่อมั่นได้ผลเป็นที่เชื่อถือได้ มีสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 นำแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์มาหาค่าความเชื่อมั่นได้ผลเป็นที่เชื่อถือได้ มีสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติ หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนข้อมูลทั่วไปความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.13 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 49.87 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 33.25 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 33.50 และอายุ 36 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.25 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 25.19 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 24.94 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24.94 และอนุปริญญาขึ้นไป ร้อยละ 24.94

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับความรู้ดี ร้อยละ 58.90 รองลงมามีระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 37.50 และมีระดับความรู้ไม่ดี ร้อยละ 3.50 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องมากที่สุดในเรื่องโรคเอดส์สามารถติดต่อได้ด้วยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนที่

เชื่อโรคเอดส์ร้อยละ 95.70 รองลงมาได้แก่เรื่องการหอมแก้มกับผู้ที่มิเชื่อโรคเอดส์ ก็ทำให้เราคิดเชื่อโรคเอดส์ได้เช่นกัน ร้อยละ 95.00 สำหรับข้อความที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบถูกน้อยที่สุดได้แก่ โรคเอดส์เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง ชื่อว่า เอชไอวี (HIV) ร้อยละ 18.10 รองลงมาได้แก่ เมื่อเราคิดเชื่อโรคเอดส์ เมื่อกัดแมลงบนร่างกายของเราจะลดลง และจะทำให้เราคิดเชื่อโรคได้ง่ายขึ้น ร้อยละ 24.90

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 31 คะแนน ร้อยละ 12.60 รองลงมาได้คะแนน 27 คะแนน ร้อยละ 9.10 โดยมีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 9 คะแนน คะแนนสูงที่สุด 39 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 26.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.66

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยจำแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ดีกว่าเพศชาย โดยมีระดับความรู้อยู่ในระดับความรู้ดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 27.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.73 ส่วนเพศชายมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 25.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.46

โดยจำแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 27.38 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.24 รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 18 – 25 ปี มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.29 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.18 และกลุ่มอายุ 26 – 35 ปี มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.01

โดยจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญาขึ้นไป มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 29.43 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.38 รองลงมาได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.74 กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 23.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.16

2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับเจตคติในระดับปานกลาง โดยพบ ร้อยละ 66.00 รองลงมาได้แก่ระดับเจตคติในระดับไม่ดี ร้อยละ 19.40 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ที่ระดับดี เช่นในเรื่องการเล่าประสบการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ท่านเพราะสามารถนำไปเป็นอุทาหรณ์ หรือบทเรียนแก่ตนเอง มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 88.40 ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ที่ออกมาเปิดเผยตัวเองและทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 83.60 มีระดับเจตคติอยู่ระดับปานกลาง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานและมีเพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกันได้ ผู้ชายและผู้หญิงในโรงงานของท่านมีความเสี่ยงมาก เพราะพวกเขาไม่ปฏิบัติตามความเสี่ยง และระดับเจตคติที่ไม่ดี เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับท่าน การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักที่เป็นเพศเดียวกัน เช่น หญิงกับหญิง หรือชายกับชาย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์

โดยจำแนกตามเพศ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่เป็นเพศหญิงมีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ดีกว่าเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ส่วนเพศชายมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มอายุ มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.78 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมาได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 25 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และกลุ่มที่มีอายุ 26 – 35 ปี มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มระดับการศึกษา มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมาได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาชั้นอนุปริญญาขึ้นไป มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.71 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และกลุ่มที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

3. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านสวมใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาว หรือ ชายที่ขายบริการทางเพศ มีผู้ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 61.00 ท่านตระหนักเสมอว่า ท่านเองก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ และสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน มีผู้ปฏิบัติทุกครั้ง 56.40 ท่านสวมใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับแฟนทุก ๆ คน ทั้งแฟนในอดีต และ แฟนปัจจุบัน มีผู้ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 55.7 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในระดับเหมาะสม ร้อยละ 69.00 ระดับพฤติกรรมที่ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 18.10

ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง แต่พบว่ากลุ่มศึกษาที่เป็นเพศหญิงมีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่ากลุ่มศึกษาที่เป็นเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่เป็นเพศชาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.67 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68

ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่ากลุ่มศึกษาที่มีอายุ 36 ปี ขึ้นไปมีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.79 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และรองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 18 – 25 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และกลุ่มอายุ 26 – 35 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.72 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65

ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมอยู่ที่ 2.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีระดับระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมอยู่ที่ 2.96 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 และรองลงมาได้แก่กลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญาขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 2.71 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 กลุ่มที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 2.69 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และกลุ่มศึกษาที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงานต่อโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน สหพันธ์กรรมบาลลาว

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ของสหพันธ์กรรมบาลลาว ร้อยละ 74.90 โดยได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ คือ ด้านวิธีการ และระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่กรรมกรโรงงาน ร้อยละ 85.90 เห็นว่ากิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์มีประโยชน์มาก และเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเล่นเกมส์ และการสาธิตการใช้ถุงยางอนามัยเป็นต้น ด้านเนื้อหา และ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ ร้อยละ 82.4 เห็นว่าหน่วยงานโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของโครงการเพื่อนเตือนเพื่อนของสหพันธ์กรรมบาลลาว มีเนื้อหาสาระดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสถานที่ให้บริการให้ปรึกษา หรือรักษา และสถานที่ตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์โดยสมัครใจและปกปิด

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาสัก ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรค

เอดส์ในระดับความรู้ดี ร้อยละ 58.9 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ รองลงมาในระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 37.50 และมีระดับความรู้ไม่ดี ร้อยละ 3.50 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ องค์การยูนิเซฟ และศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาว (UNICEF, CLTU. 1997:58) ที่ได้ทำการ ศึกษาเรื่องความรู้ ทักษะ และ พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกรรมกร โรงงานอายุระหว่าง 15-35 ปี ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ผลการศึกษาพบว่ากรรมกร โรงงานมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ร้อยละ 85.00 กรรมกร โรงงาน ยังมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรคเอดส์ และผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ กรรมกรร้อยละ 80 ยังมีความคิดเห็นว่าโรคเอดส์เป็น โรคที่น่ากลัวมาก และพวกเขาก็มีความคิดจำแนกและ รังเกียจผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ หรือผู้ที่ป่วยเป็นเอดส์ จากผลของการศึกษาคั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้ ระดับความรู้ของกรรมกร โรงงานเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างต่อเนื่องของ โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน สื่อโฆษณาต่างๆ

ผลการศึกษาพบว่า เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาสัก ส่วนใหญ่มีระดับเจตคติในระดับ ปานกลาง โดยพบ ร้อยละ 66.0 รองลงมาได้แก่ระดับเจตคติในระดับไม่ดี ร้อยละ 19.4 ซึ่ง ไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ องค์การยูนิเซฟ และศูนย์กลาง สหพันธ์กรรมบาลลาว (UNICEF, CLTU. 1997: 63) ที่ได้ทำการ ศึกษาเรื่องความรู้ ทักษะ และ พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์ ของกรรมกร โรงงานอายุระหว่าง 15-35 ปี ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ผลการศึกษาพบว่ากรรมกร โรงงานมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมต่อ โรคเอดส์ และผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ กรรมกรร้อยละ 80 มีความคิดเห็นว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่น่า กลัวมาก และพวกเขาก็มีความคิดจำแนกและรังเกียจผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ หรือผู้ที่ป่วยเป็นเอดส์

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกร โรงงานในสามจังหวัด นครหลวงเวียงจันทน์, แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาสัก โดย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์อยู่ในระดับเหมาะสม ร้อยละ 69.00 ระดับพฤติกรรมที่ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 18.10 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ องค์การยูนิเซฟ และศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาว (UNICEF, CLTU. 1997: 70) ที่ได้ทำการ ศึกษาเรื่องความรู้ ทักษะ และ พฤติกรรมการปฏิบัติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกรรมกร โรงงานอายุระหว่าง 15-35 ปี ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ผล การศึกษาพบว่ากว่า ร้อยละ 50.0 ของจำนวนกรรมกร โรงงานไม่เคยเห็นถุงยางอนามัยมาก่อน เลย และร้อยละ 80 ตอบว่าพวกเขาไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเลยไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ กับใครก็

ตาม จึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงานยังอยู่ในระดับต่ำมาก หรือมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ไม่เหมาะสมเลย

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ของสหพันธ์กรรมบาลลาว ร้อยละ 74.90 โดยได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ คือ ด้านวิธีการ และระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่กรรมกรโรงงาน ร้อยละ 85.90 ด้านเนื้อหา และ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ ร้อยละ 82.40 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆสรุปได้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทักษะคติ และพฤติกรรมของคนในชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน
2. ควรมีการศึกษา หารูปแบบการจัดกิจกรรมโฆษณาให้สุขศึกษา ความรู้เรื่องโรคเอดส์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน โฆษณาเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของสหพันธ์กรรมบาลลาว ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล